

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

### **“CƠ HỘI ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU SBVN”**

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Siam Brothers Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Thái Lan. Được thành lập năm 1995, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Siam Brothers đã là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Thái Lan về dây thừng, lưới phục vụ ngành đánh bắt thủy sản, vận tải biển... Và với 60 năm kinh nghiệm tích lũy được trong sản xuất kinh doanh, sản phẩm của Siam Brothers không chỉ có uy tín nổi tiếng ở trong nước mà còn lan rộng ra nước ngoài.

Với tầm nhìn chủ đạo là đem đến những sản phẩm có công nghệ cao nhất và có giá thành hợp lý nhất góp phần phát triển cho nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là đối với ngư nghiệp, nông nghiệp và một số ngành sản xuất sản phẩm kỹ thuật, Siam Brothers Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh của mình so với các nhà sản xuất khác.

Trong năm 2015, doanh thu của Siam Brothers đạt mức 462,15 tỷ đồng, tăng 23,5% so với 2014, đồng thời cũng vượt mức chỉ tiêu của doanh nghiệp 2,7%. Trong năm 2015, Siam Brothers hân hạnh được nằm trong Top 10 Nhà phân phối đóng góp 82% sản lượng hàng bán năm 2015; Top 2 Nhà phân phối đầu tiên có sự tăng trưởng cao nhất.

Đến năm 2016, đây là năm đánh dấu một bước phát triển mới của Siam Brothers khi công ty quyết định gia nhập Sàn giao dịch chứng khoán tại TP.Hồ Chí Minh, vốn là một thị trường vô cùng cạnh tranh và sôi động. Việc đặt chân vào Sàn giao dịch chứng khoán cũng là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc khẳng định chất lượng và vị trí của Siam Brothers trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để giới thiệu sự kiện quan trọng này cũng như thu hút các nhà đầu tư chứng khoán, Siam Brothers tổ chức chương trình “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư” vào lúc 15h30, ngày 27/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (số 16, đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM).

Trên thực tế, Siam Brothers trả cổ tức cao bằng tiền mặt đều đặn hàng năm, EPS thuộc dạng top các doanh nghiệp niêm yết trên sàn, thống lĩnh thị phần ngành, Siam Brothers Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố của một cổ phiếu đầu tư giá trị. Năm 2016, công ty dự kiến doanh thu gần 616 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 118 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, EPS của Siam Brothers Vietnam tiếp tục tăng lên mức 6.600 đồng/cổ phiếu – con số quá cao so với các cổ phiếu niêm yết (EPS của năm 2015 đạt mức 5.047 đồng/cổ phiếu; mức EPS này thậm chí còn cao hơn GAS (4.370 đồng/cổ phiếu).)

Ngoài khả năng sinh lời ấn tượng, Siam Brothers Vietnam còn khác một số doanh nghiệp lớn trên sàn bởi việc chi trả cổ tức tiền mặt rất cao duy trì đều đặn qua các năm. Năm 2013, công ty trả cổ tức lên tới hơn 53%. Năm 2015 và 2016, với kế hoạch dành vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng Siam Brothers Việt Nam vẫn dự kiến chia cổ tức ở mức rất cao là 25% bằng tiền, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty sẽ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong thời gian từ 3-6 tháng kể từ ngày hoàn tất. Vào 15h30 chiều ngày 27/07/2016 sẽ là buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Vì thế, buổi “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư” này chính là một cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những “tân binh” đầy tiềm năng trên sàn giao dịch TP.HCM.

Mọi chi tiết về đăng ký mua cổ phiếu xin vui lòng truy cập vào website:

<http://siambrothersvn.com/vi/tin-tuc-ipo/>

Hoặc: Ms Quỳnh : 0987.871.134 – Email: Diemquynh@sbg.vn

*Liên hệ truyền thông:*

Mr Nguyễn: 0905.365.921 ( PR) – Email: Nhatnguyen@sbg.vn